



ที่ ยล ๐๐๓๒.๑๐๕/ผ ๑๒๖๓

โรงพยาบาลยะลา  
๑๕๒ ถนนสีโรรส ตำบลสะเตง  
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๒๕๖๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง นำส่งสรุปรายงานการประชุม คป.สอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรายงานการประชุม คป.สอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ตามที่ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินงานโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าตามนโยบายรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีหลักประกันสุขภาพ และได้รับการด้านสุขภาพอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ จังหวัดยะลาได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายระดับอำเภอ (คป.สอ.เมือง) และได้จัดประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ในการนี้ เครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลยะลา จึงได้จัดประชุม คป.สอ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา ทั้งนี้กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ ได้ดำเนินการสรุปรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ใส่ใน website:www.yrhyala.com/ด้านบริการปฐมภูมิเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา  
ศูนย์บริการสาธารณสุขจังหวัดยะลา

กลุ่มภารกิจด้านบริการด้านปฐมภูมิ

โทร.๐ ๗๓๒๔ ๔๗๑๑ - ๘ ต่อ ๒๒๑

โทรสาร. ๐ ๗๓๒๑ ๒๗๖๔

สรุปการประชุม  
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมือง  
ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 - 16.30 น.  
ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา

.....  
กรรมการผู้เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	นายบุญลือ นวลจันทร์	สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา	
2	นางสาวชินดา พุทธิยาสถาพร	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ	
3	นางวริยา กาลัญกุล	หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม	
4	นายปิยะพงศ์ อนุรัตน์	ผอ.สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	นาย สมพาส แดงมณีกุล
5	นางจิรารวรรณ สากลกิจจานุกูล	หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล	นาง สอสีหิระ เล้าะมะ
6	นางราณี ตาเดอินทร์	หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์	นาย วิชัย หวันเมือง
7	นายวิจารณ์ ศรีประสิทธิ์	หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม	นาง ไสรยา ตลหมาน
8	ทต.หญิงปิยนาด บุนทรริก	หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม	น.ส. ทรงพร ศิริพร
9	นางอวาหิพย์ แว	หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา	นาง อรบรียา วรรณมุรินทร์
10	นางอายีสาทิ หะยีนีอาลี	หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคม	น.ส.มารติยานา สาณะมาษา
11	นางนงนาฏ ศรีบุญเอียด	หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพ	
12	นางสาวนฤมล ฉายแสงเจริญ	หัวหน้างานควบคุมโรค	
13	นางสมสกันต์ ศิริमानนท์	หัวหน้างานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน	
14	นางเสาวคนธ์ อัจจาสา	หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลเครือข่าย	
15	นางไอลดา แดงมณีกุล	หัวหน้าศสม.เทศบาล	
16	นายคันธวุฒิ พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
17	นายธนวิทย์ ชัยชนากานต์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
18	นส.อาพีพะห์ เจ๊ะมามะ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
19	นางสายใจ สังก์รัตน์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
20	น.ส. นูรียะ สามะอุ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
21	นส.นารีมาลัย มะดิง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	

กรรมการผู้เข้าประชุม (ต่อ)

22	นายสรพงษ์	ยังเจริญ	ผอ.โรงพยาบาลประจำตำบลลำใหม่	นางรัตนา สุวรรณวงศ์
23	นางสปีเนาะ	กะโต	ผอ.โรงพยาบาลประจำตำบลสะเตงนอก	
24	นายคันธวุฒิ	พลอยอุบล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
25	นายธนวิทย์	ชัยชนากานต์	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
26	นายสุไลมาน	มะแซ	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ	
27	นางเจี๊ยะมา	ดอยยอ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
28	นางวิภารัตน์	ทองธรรมชาติ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	
29	นางเสาวคนธ์	นวลจันทร์	จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน	

กรรมการผู้ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (วงเล็บ)
1	นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา	ติดราชการ
2	นพ.ประภัทร์ ติปยานนท์	หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ	
3	พญ.จรรยา แซ่เจิน	โรงพยาบาลยะลา	
4	นางรอหมี๊ะ จะแน	หัวหน้าฝ่ายการเงิน	
5	นางนาตยา ศรีสุวรรณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	
6	นางราตรี เหล่าสิงห์	หัวหน้ากลุ่มงานอาชีพเวชกรรม	
7	นางสุจิตมา คชอ่อน	หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ	
8	นางสุนทรี แก้วสุวรรณ	หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี	ติดราชการ
9	นางจาริณี ยังเจริญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน	
10	นายปรีชา วรรณบุญ	หน.หน่วยควบคุมน้ำโดยแมลง อ.กรงปินัง	
11	ดต.กมนทรธรรณ กุณกิจ	เจ้าหน้าที่พยาบาลกองกำกับการตชด.ที่ 44	
12	นายอาลีเยะ มูซอ	ประธาน อสม. อำเภอเมืองยะลา	08 9736 3038

ผู้ประสาน CUP ที่ไม่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
1	น.ส.พิกุล จิรรัตน์โสภากา	เภสัชกรเชี่ยวชาญ	
2	นางจิตติมา ตำนเสถียรสกุล	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
3	นายเกียรติศักดิ์ รอดดวง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	

ผอ.รพ.สต./คตม. ที่เข้าประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	น.ส.สมคิด สุวรรณสังข์	ผอ.รพ.สต.บุรี	
๒	นางอาอิชะห์ โต๊ะกูบาฮา	ผอ.รพ.สต.บ้านบุรี	
๓	น.ส.สาวซูไรยา แวนะไล	รก.ผอ.รพ.สต.บ้านวังลาเริง	น.ส. สรียา ตือราบูปี
๔	นางทาสนี โต๊ะกูบาฮา	ผอ.รพ.สต.พรอน	
๕	นางฟาตอนะห์ ซีเดะ	รก.ผอ.รพ.สต.ตาเซะ	
๖	นางยุ้ยยะห์ กะตะแซ	รก.ผอ.รพ.สต.ท่าสาบ	น.ส. อานาตี สุทธิพันธ์
๗	นางไพลิน โคตรมิตร	ผอ.รพ.สต.วังกระ	
๘	นางยูไวริยะ ยูนี	ผอ.รพ.สต.นิบงบารู	
๙	นายสมาน ดอเลาะ	ผอ.รพ.สต.ทุ่งยามู	
๑๐	นายพิเชฐ แซ่ฟู	ผอ.รพ.สต.เปาะเล้ง	
11	นางวรัญญา รัชกุล	ผอ.รพ.สต.บาโงยบาแด	
12	นางอามีนา เตะแต	หัวหน้าศสม.บ้านสะเตง	
13	นางนฤมล คงฤทธิ์	หัวหน้าศสม.ธนวิถิ	
14	นางกนกพร ไตรมิตร	หัวหน้าศสม.ฝั่งเมือง 4	
15	นางนุริยะห์ บุญทวี	หัวหน้าศสม.ตลาดเก่า	
16	นางผการัตน์ สุวณิษพันธ์	หัวหน้าศสม.เวชกรรม	นาง อัจฉรี หลีพันธ์

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	หมายเหตุ (แทน)
๑	นางธิดารัตน์ บุณสมภพ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๒	นางวาสนา เพ็ญศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
๓	นางกมลวรรณ อินทร์จันทน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
4	น.ส.มารதியานา สามีบาศา	นักวิชาการสาธารณสุข	
5	นางสุนีย์ สังข์ทอง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
6	น.ส.นุรีนา มะเห	นายแพทย์ชำนาญการ	
7	น.ส.ชมพูนุช ชัยมณี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	
8	น.ส.นารณฤดี แซ่ฮ่าน	พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้	(ผู้ช่วยจัดประชุม)

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. โดย นายบุญลือ นวลจันทร์ รองประธานกรรมการ คปสอ.เมืองยะลา ทำหน้าที่ประธานการประชุม

ระเบียบก่อนวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ กระทรวงมอบนโยบายให้ดำเนินการในรูปแบบ พชอ.มา 2 ประเด็น ประเด็นแรก RTI ไม่ได้จัดสรรงบประมาณ ประเด็นที่ 2 ยาเสพติดจัดสรรงบประมาณมาให้ 10,000 บาท จึงต้องเตรียมข้อมูลในแต่ละประเด็นไปนำเสนอให้คณะกรรมการ พชอ. และให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ.

นางวิภารัตน์ : ขอเสนอความเห็นในส่วนการหาข้อมูลและประเด็นปัญหาอื่น เรามีข้อมูลไม่มากพอ

พ.ญ.ชินตา : ให้ทุกฝ่ายเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ. และจัดประชุมเตรียมข้อมูลนำเสนอประเด็นปัญหาต่อคณะกรรมการใหญ่ พชอ.

นางวิภารัตน์ : ขอเสนอปัญหาสาธารณสุขครุศึกษาจากโครงการไทยนิยม

ประธาน : โครงการไทยนิยมเน้นการส่งเสริมรายได้และการสร้างอาชีพให้ประชาชน การประชุมนัดแรกอาจนำเสนอประเด็น RTI ควรตั้งคณะอนุกรรมการ RTI

นางวิภารัตน์ : ประเด็น RTI อำเภอเมืองทำในรูปแบบ DHS และมีความเข้มแข็งที่อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่อยู่ในรูปแบบของ พชอ.

พ.ญ.ชินตา : ตั้งคณะอนุกรรมการ พชอ. จัดประชุมเตรียมข้อมูลปัญหาให้พร้อมเสนอ คณะกรรมการ พชอ. ในส่วนประเด็น RTI ควรเสนอเพื่อทราบในส่วนที่ดำเนินการไปแล้ว

ประธาน : มีมติให้ดำเนินการ

ที่ประชุม : รับทราบ

/ระเบียบ

ระเบียบวาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องกำหนดการนิเทศ คปสอ. ปี2561 รอบ 2 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 กำหนดการเยี่ยม รพ.สต.หน้าถ้ำในช่วงเช้า และสรุปผลในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยะลา ขอให้ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมและรับการนิเทศครั้งนี้

ที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561

สรุปการประชุม คป สอ.ครั้งที่ 2/2561 ได้ใส่ใน Website: [www.yrhyala.com](http://www.yrhyala.com)

ระเบียบวาระที่ 3 ลีบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว

### 3.1 ผลการตรวจคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ EQC

นายพิชัย : การทำ EQC ตามที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้เตรียมน้ำยาให้และมีผลตั้งต้นของโรงพยาบาลยะลาให้สอบเทียบกับผลการตรวจของแต่ละสถานบริการ หากผลตรวจตรงหรืออยู่ในช่วงค่าเป้าหมายกับผลตั้งต้นของโรงพยาบาลยะลา ถือว่าผ่านเกณฑ์ ผลดำเนินการมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน – เมษายน 2561 คุณภาพการตรวจดีขึ้นตามลำดับ กรณีค่าเป้าหมายไม่ตรงกับค่าตั้งต้นของโรงพยาบาลยะลา จะมีการทบทวนแก้ไขดูแลข้อผิดพลาด โดย คุณชัยรงค์ ทองอ่อน (ตามเอกสารแนบ 1)

สรุปผลคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการประเมินนิเทศหน้างาน ดังนี้ ลงนิเทศครบทั้ง 24 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 15 แห่ง คิดเป็น 62.5 % ไม่ผ่านเกณฑ์ 9 แห่ง ดังนี้ รพ.สต. ลำพะยา รพ.สต. วังกระ รพ.สต.เปาะเล็ง รพ.สต.บาโจยบาแต ศสม.เวชกรรม ศสม.เทศบาล ศสม.ฝั่งเมือง 4 ศสม.เวชกรรม และศสม.รณวิถี

ประธาน : มีประเด็นใดบ้างที่ต้องปรับปรุง

นายพิชัย : โอกาสพัฒนาคือขาดการบันทึกตามกิจกรรมต่างๆให้เป็นปัจจุบัน ขาดการปฏิบัติตามคู่มือและไม่มีกรบันทึกการแก้ไข กรณีผล IQC / EQA ออกนอกเกณฑ์การยอมรับ (ตามเอกสารแนบ 2)

ประธาน : เน้นย้ำให้เป็นโอกาสพัฒนาด้านคุณภาพทางห้องปฏิบัติการของอำเภอเมือง

ที่ประชุม : รับทราบ

### 3.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปราศจากเชื้อ

น.ส.ชมพูนุช : ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำปราศจากเชื้อตั้งแต่เดือน ตุลาคม – พฤษภาคม 2561 ในช่วง 3 เดือนหลัง ตั้งแต่เดือน มีนาคม - พฤษภาคม 2561 มีเพียง 1 แห่งที่ไม่ผ่านการปราศจากเชื้อ ซึ่งกรณีนี้เจ้าของพื้นที่จะได้รับแจ้งผู้รับผิดชอบภายใน 3 ชั่วโมง และจะต้องดูแลเครื่องนี้และมีการทดสอบก่อนใช้ (ตามเอกสารแนบ 3)

ประธาน : ปัญหาคือทุกครั้งที่เกิดไฟฟ้าลัดกำลังวัตต์ลง เครื่องทำปราศจากเชื้อบางยี่ห้อจะตัดไฟ

### 3.3 แผนการทำบ่อเกรอะ ของ รพ.สต. 6 แห่ง

นางวิภารัตน์ : ตามมาตรฐาน รพ.สต.ติดดาว สถานบริการทุกแห่งต้องมีบ่อเกรอะ และ  
ขอแก้ไขบ่อเกรอะ 6 แห่ง ประกอบด้วย รพ.สต.ยุโป, รพ.สต. วังกระ,รพ.สต.ตาเซะ, รพ.สต.ลิตล  
รพ.สต.บ้านบุดีและ รพ.สต.บันนังสาเรง ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำบ่อเกรอะ  
ให้ทุกแห่งแล้ว

นายคันธวุฒิ : ทุกแห่งมีบ่อเกรอะแต่อาจยังไม่ได้มาตรฐาน มีตัวอย่างของ รพ.สต.ยุโปกับ  
รพ.สต.บ้านยะลา เชิญพื้นที่ให้ข้อมูล

ผอ.รพ.สต.ยุโป : ทุกสถานบริการมีห้องทำแผล ห้องคลอด และห้องฟัน จึงได้เชื่อมต่อระบบน้ำกับ  
บ่อเกรอะห้องส้วมที่ไม่ได้ใช้

ผอ.รพ.สต.บ้านยะลา : ใช้วิธีซื้อถังบ่อเกรอะชุดสำเร็จมาติดตั้ง ใช้งบประมาณ 15,000 บาท  
โดยประมาณ

ประธาน : 6 แห่ง นี้ ได้อย่างไร

น.ส.อาฟีพะห์ : ทั้ง 6 แห่ง มีผลการประเมินจากเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว หมวด 2 ได้ 0 คะแนน

ประธาน : มีมติ ให้สำรวจใหม่ทุกแห่งและจัดเป็นวาระติดตาม ครั้งต่อไป

นายคันธวุฒิ : เนื่องจากผ่านเลยช่วงปรับแผนมาแล้ว ทำให้ไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จใน  
งบประมาณนี้ได้ อาจต้องบรรจุแผนในปีงบประมาณ 2562

พ.ชินดา : ให้นำเสนอคะแนน Clean&green ในการประชุมครั้ง ต่อไป

ที่ประชุม : รับทราบ

### 3.4 การสนับสนุนงบค่าจ้าง พกส./ลูกจ้างชั่วคราว

นางวิภารัตน์ : ตามหนังสือขอสันับสนุนงบประมาณค่าจ้าง นั้น กลุ่มงานภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  
ได้ประสานกับงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ อยู่ระหว่างดำเนินการโอนเงิน (ตามเอกสารแนบ 4)

### 3.5 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ

น.ส.อาฟีพะห์ : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ผ่านการอนุมัติ  
แล้วเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 โดยท่านปลัดอาวุโสที่รักษาการแทนท่านนายอำเภอซึ่งป่วยและ  
ขณะนี้ยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน (ตามเอกสารแนบ 5)

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งเพื่อทราบ /ข้อสั่งการ/ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

#### 4.1 กลุ่มการพยาบาลชุมชน ตำบล LTC ผู้สูงอายุ

นางวิภารัตน์ : อำเภอเมืองมี 14 ตำบล เข้าร่วมตำบล LTC จำนวน 8 ตำบล ยังไม่เข้าร่วม  
6 ตำบล จึงขอเชิญชวนให้รพ.สต.เชิญชวนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการ

/ที่ประชุม

ที่ประชุม : รับทราบ

นางวิภากรัตน์ : ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาได้เร่งรัดการโอนเงิน และการเบิกเงินให้ CG ของปีงบประมาณ ปี 2560 ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน นี้ จึงขอสรุปผลการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ 6) และขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.ท่าสาปชนะเลิศตำบล LTC ระดับจังหวัดยะลา, รพ.สต.หน้าถ้ำรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุ ,ผู้จัดการ การดูแลผู้สูงอายุดีเด่น(CM) ,ชนะเลิศตำบลได้แก่ นางธีลมา ดอยอ RN รพ.สต.ยะลา ,ผู้ดูแล ผู้สูงอายุดีเด่น (care giver) น.สมยุรี สิงห์ดัด รพ.สต.ท่าสาป ,นส.ถ้วนเชื้อสา สาแม รพ.สต.สะเตงนอก (ตามเอกสารแนบ 7)

ประธาน : ปีต่อไปควรมีการค้นหาผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและมีอายุยืนส่งเข้าร่วมประกวด

พ.ชินตา : พื้นที่ไต่ยังไม่โอนเงิน คิดปัญหาในเรื่องใด

นางวิภากรัตน์ : เติมนอกไม่มีโครงการรองรับ แต่ได้แก้ไขแล้วรอผู้บริหาร อปท.อนุมัติ

พ.ชินตา : ครั้งต่อไปให้ทุกตำบลผลงานเข้าร่วมประกวดด้วย

ที่ประชุม : รับทราบ

#### 4.2 กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางกมลวรรณ : ANC High risk หญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด 1526 คน มีภาวะเสี่ยง 74 คน คิดเป็น 4.85 คลอดแล้ว 49 คน แท้ง 5 คน รอดคลอด 20 คน ทั้งหมดได้รับการติดตามเยี่ยม ทุกเดือน สำหรับ ANC คุณภาพฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 77.72 ผลงานสูงสุด ที่รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลที่ รพ.สต.ลำพะยา และยังไม่ผ่านเกณฑ์อีก 6 แห่ง ส่วนฝากครรภ์ 5 ครั้งตามเกณฑ์ ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 68.78 ทำได้สูงสุดที่รพ.สต.บ้านยะลา ตำบลที่ รพ.สต.ลำพะยา และยังไม่ผ่านเกณฑ์ 6 แห่ง ได้มีการดำเนินการตามมาตรการและกลวิธี (ตามเอกสารแนบ 8)

- NO ANC มี 8 ราย จากการค้นหาเหตุที่ไม่ฝากครรภ์ เนื่องจาก ติดเรียน ไม่มีเวลา มีปัญหา ครอบครัว เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมความรู้ในกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ เน้นการดำเนินงานเชิงรุก การค้นหา และติดตาม (ตามเอกสารแนบ 9)

- เรียนท่านประธานมีประเด็นเพื่อพิจารณา เรื่องปัญหา คือ มีการส่งกลับมาน้อย ลำช้า และไม่ทันเวลา มีกระบวนการเยี่ยมดังนี้ CUP จัดส่งไปเยี่ยมหลังคลอดให้พื้นที่ รพ.สต./ศสม. เพื่อติดตามเยี่ยมบ้าน เชิงรุก หลังจากนั้นต้องส่งใบเยี่ยมกลับมายัง CUP ภายใน 2 สัปดาห์ และส่งกลับห้องคลอดเพื่อดำเนินการ ตามกระบวนการ ต่อไป (ตามเอกสารแนบ 9)

ประธาน : มีมติให้เป็นวาระติดตาม ในการประชุมครั้งต่อไป

นางสมสมนธ์ : สถานการณ์ผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 40 ภาพรวม อำเภอเมืองอยู่ที่ร้อยละ 20.50 ตำบลของจังหวัดผลงานการคัดกรอง HB1C ภาพรวมอำเภอร้อยละ 18.3 แยกจากรพ.สต. ผลงานคัดกรองตำบลที่รพ.สต.นิบงารู ผลงานสูงสุดที่ รพ.สต. บ้านยะลา (ตามเอกสารแนบ 10)

/ส่วนร้อยละ



ส่วนร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ อำเภอเมืองทำได้สูงสุดของจังหวัด แยกราย  
รพสต. ผลงานการคัดกรองต่ำสุดที่ ศสม.ธนวิถี ผลงานสูงสุดที่ รพสต. ตาเซะ มีการจัดทำแผนงาน  
โครงการแก้ไขปัญหาควบคุมได้ไม่ได้อย่างครอบคลุมทั้งอำเภอ มีการควบคุมกำกับและการรายงานต่อประธาน  
และคณะกรรมการ NCD Board (ตามเอกสารแนบ 10)

ประธาน : ให้ค้นหารายที่คุมน้ำตาลได้ดีเจาะ HB1C ซ้ำเมื่อครบ 6 เดือน จะทำให้ผลงานเพิ่มขึ้น

พ.ชินตา : งาน NCD เป็นจุดมุ่งเน้นในการทำโครงการของทุกปี ให้หากวิธีทำอย่างไรให้ผลงาน  
เพิ่มขึ้น อีกประเด็นคือผลงานการคัดกรอง HB1C เพิ่มขึ้น ผลงานการควบคุมเบาหวานเพิ่มขึ้น แต่ผลการ  
คัดกรองไตต่ำเนื่องจากอะไร

สมสกนธ์ : มีปัญหาระบบข้อมูลกรบันทึกรหัสการตรวจ ตา ไต ูท่า

พ.ชินตา : มีมติให้ติดตามการแก้ปัญหาระบบข้อมูลการตรวจไต

ประธาน : มีมติให้ทำแผนตรวจตาด้วยเครื่อง SP ใน รพสต.

นายคันธุภูมิ : การรับผู้ป่วยต่างหน่วยบริการมีการเชื่อมโยงในระบบข้อมูล HDC จะ ต้องเลือก  
บันทึกข้อมูล ในคลินิก FU จะทำให้ผลงานเพิ่มขึ้น

ประธาน : สถานบริการทุกแห่ง จะต้องมีการควบคุมทะเบียนและการตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งข้อมูล  
ออกจากระบบ จะทำให้ผลงานเพิ่มขึ้น

ที่ประชุม : รับทราบ

นส.นฤมล : สถานการณ์ไข้เลือดออกของประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม - วันที่ 7 มิถุนายน  
ปี 2561 พบผู้ป่วยจำนวน 14,954 ราย อัตราป่วย 22.86 ต่อแสนประชากร เสียชีวิตแล้ว  
19 ราย พบมากในกลุ่มอายุ 15-24 ปี ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียน และได้จัดเรียง 5 อันดับของจังหวัด  
ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ นครปฐม พังงา ระนอง ส่วนจังหวัดยะลา อยู่ใน  
ลำดับที่ 48 ของประเทศ อยู่ลำดับที่ 6 ของเขตที่ 12 ยังไม่พบผู้เสียชีวิต พบเพียงผู้ป่วย 14 ราย  
พบมากในกลุ่มนักเรียน ผลสำรวจความชุกลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนเดือน พฤษภาคม ผลงานการคัดกรอง  
ต่ำสุดที่ ศสม.ธนวิถี ผลงานสูงสุดที่ รพสต.ตาเซะ มีการจัดทำแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาพบค่า HI > 10  
ร้อยละ 82 เฉพาะตำบลสะเตงร้อยละ 92 มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนและทำลายแหล่ง  
เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และไม่พบผู้เสียชีวิต พบเพียงผู้ป่วย 14 ราย พบมากในกลุ่มนักเรียน ผลสำรวจความชุก  
ลูกน้ำยุงลาย สุ่มประเมินอย่างต่อเนื่อง (ตามเอกสารแนบ 11)

- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตั้งแต่เดือน มกราคม - พฤษภาคม 2561  
พบผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ราย ส่วนจังหวัดยะลา ยังไม่พบผู้เสียชีวิต พบเพียงหัวสุนัขผลบวก 3 หัว  
ที่ตำบลสะเตง และ 2 หัว ที่ตำบลสะเตงนอก มีการแก้ไขปัญหาโดยใช้มาตรการระยะเร่งด่วน  
ในคนผู้สัมผัสและการจัดการสุนัข (ตามเอกสารแนบ 12)

ประธาน : ให้จัดโซนและผู้รับผิดชอบเรื่องการฉีดวัคซีนในคนผู้สัมผัส ให้ครอบคลุม 100 เปอร์เซ็นต์

ที่ประชุม

ที่ประชุม : รับทราบ

นส.นฤมล : ผลงานการคัดกรองวัณโรคภาพรวมอำเภอเมืองร้อยละ 86.07 กลุ่มผู้สัมผัส เป้าหมาย 335 คน มาเอกเรย์ 269 คน ไม่มา 69 คน ย้ายถิ่นก่อนวันเอกเรย์ 38 คน กลับต่างประเทศ 21 คน ติดเรียน/สอบ 20 คน ปฏิเสธการตรวจ 4 คน เสียชีวิตก่อนวันเอกเรย์ 1 คน มีแนวทางแก้ไขปัญหา มีการติดตามระบบ fast track มีการเก็บ sputum for AFB และ genexpert ภายในเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 ให้ความรู้เฝ้าระวังอาการวัณโรคหากมีอาการ ให้รีบมาพบแพทย์ (ตามเอกสารแนบ 13)

พ.ชินตา : ผลงานคัดกรองวัณโรคภาพรวมอำเภอ นำพวจึง กลุ่มผู้สัมผัสร่วมบ้านมีโอกาสสูงที่จะเป็น ผู้ป่วยวัณโรค

ประธาน : มีมติให้จัดส่งรายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้านและสรุปผลการคัดกรองแล้วก็รายงานปฏิเณรจริงที่ราย เหตุผลที่ปฏิเณรคืออะไร กลุ่มตามอำเภอให้ติดตามขอข้อมูลมาบันทึก รพสต./ศสม. และส่งผลการคัดกรองกลุ่ม รายชื่อผู้สัมผัสร่วมบ้าน รพสต.ส่งให้คุณธนวินท์สสอ.เมือง และศสม.ส่งให้คุณเสินีนาฏ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

ที่ประชุม : รับทราบ

นายคันทวุฒิ : ขอความร่วมมือกรณีผู้ป่วยไม่มารับยา ขอให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการรับยาแทนและ ส่งให้ถึงมือผู้ป่วย

#### 4.3 กลุ่มงาน IT ติดตามความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค

นางสาวคนธ์ : ผลการตรวจสอบคุณภาพการบันทึกข้อมูลเวชระเบียน โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยะลาคะแนนคุณภาพเวชระเบียนเฉลี่ยสูงสุดรอบที่ 1 คือ ศสม.ตลาดเก่า คะแนนต่ำสุดคือ รพสต.ลำไทร รอบที่ 2 คะแนนสูงสุดคือ ศสม.ตลาดเก่า คะแนนต่ำสุดคือ รพสต.เปาะเล้ง และผลการตรวจสอบคุณภาพ การให้รหัสความถูกต้องเป็น 0 รอบที่ 1 คะแนนสูงสุดคือ รพสต.หน้าถ้ำและต่ำสุดคือ ศสม.เทศบาล รอบที่ 2 คะแนนสูงสุด ศสม.เวชกรรมกับศสม.เทศบาล คะแนนต่ำสุดคือ โรงพยาบาลยะลา(ตามเอกสารแนบ 14)

พ.วริยา : ความผิดพลาดที่ตรวจพบ ตามอักษรตั้งแต่ A-H มีความหมายอย่างไร

นางสาวคนธ์ : ตัวอักษรต่าง ๆ นั้นเป็นการให้รหัสแทนลักษณะความผิดพลาดในประเด็น ต่างๆตามคู่มือ ICD10

ประธาน : เน้นย้ำในส่วนของ รพสต.ใช้การตรวจสอบคุณภาพโดยวิธีสุ่มร้อยละ 100 และ ทุกรอบและทุกส่วนของการประเมิน

ที่ประชุม : รับทราบ

#### 4.4 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

นายคันทวุฒิ : รายงานผล ITA ตามดัชนีความโปร่งใสตั้งแต่ EB1-EB11 ตามเกณฑ์ ต้องมีผลคะแนนการประเมินร้อยละ 80 ไม่ผ่านทุกอำเภอ คะแนนการประเมินของอำเภอเมือง กระบวนการทำงาน LTC ซึ่งคณะกรรมการผู้ประเมินพิจารณาว่าไม่เข้าพบหาทสาธารณสุขอำเภอเมือง

/กระบวน

กระบวนการทำงาน LTC ซึ่งคณะกรรมการ ผู้ประเมินพิจารณาว่าไม่เข้าพบหาของสำนักงานสาธารณสุขและให้ 0 คะแนน ได้แก้ไขใหม่โดยส่งกระบวนการดำเนินงานไข้เลือดออกและการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการประเมินตนเองให้ค่าคะแนนต่ำสุดจากทุกข้อการประเมินคะแนนผ่านร้อยละ 93.94 (ตามเอกสารแนบ 15) ส่วน PMQA อำเภอเมืองเป็นต้นแบบการดำเนินงานและการให้คำปรึกษาดูงาน

นส.อาฟีพะห์ : ผลการประกวด รพสต.ติดดาว ปี 2561 รพสต.ยะลาได้อันดับ 2 จากคะแนนรวม 5 หมวด คิดเป็น ร้อยละ 87.49 ส่วนผลการทบทวนคะแนนการประเมินรพสต.ติดดาวใหม่แล้วผ่านเกณฑ์ 5 ดาว จำนวน 7 แห่ง และรอรับประเมินจากคณะกรรมการระดับจังหวัดต่อไป

ประธาน : พื้นที่ใดพร้อมสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับการประเมินเพิ่มเติมได้

ที่ประชุม : รับทราบ

#### 4.5 สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

นายสมพาส : ด้วยสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลาได้เชิญชวนให้นำสุนัขเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าฟรี และเทศบาลนครยะลาได้กำหนดให้วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นวัน D-day. ถ้าได้รับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าและประชาสัมพันธ์ให้อาหารสุนัขริมทาง นอกจากนี้ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมการจับสุนัขขัง 15 วัน คู่อการ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข สุดท้ายขอเชิญชวนให้เขียนโครงการขอรับงบประมาณ จาก สปสช.

#### 4.6 โรงเรียน ตชด. เฉลิมพระเกียรติฯ

ไม่มี

#### 4.7 หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง

ไม่มี

#### 4.8 เรื่องจาก ศสม./รพสต. ต่างๆ

ไม่มี

#### 4.9 เรื่องของกลุ่มงาน/ฝ่ายโรงพยาบาล

นางสมสกนธ์ : กลุ่มงานเวชกรรมสังคมยกเลิกแผนนิเทศบูรณาการปกติรอบ 2 แผนเดิม เพราะเนื่องจากดำเนินการแล้วเสร็จจึงขอสรุปรายงานส่งในภายหลัง

ที่ประชุม : รับทราบ

นาง สอสีหะ : กลุ่มงานอุบัติเหตุฉุกเฉินแจ้งเฝ้าระวัง 7 วันอันตรายจากอุบัติเหตุและการเล่นปะทัดเนื่องในช่วงเทศกาลวันปีใหม่(รายอ) พบว่าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมากกว่าช่วงเทศกาลอื่นๆ


ที่ประชุม : รับทราบ


/ระเบียบ


ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ


นางไสรยา : ขอแจ้งรายชื่อ ยาช่วยชีวิต 5 รายการที่เพิ่มจากเดิม ดังนี้ Adrenaline 50% Glucose CPM Inject Dexamethasone Isodue 5 mg. ในส่วนของวัคซีน Verolab ใช้ใบเบิกวัคซีน ให้บันทึกเพิ่มในส่วนที่เบิกไปแล้วและเพิ่มช่องในส่วนของห้องยา และให้ทุกสถานบริการรับวัคซีน HPV ของนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

  
(นางเสาวคนธ์ นวลจันทร์)  
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  
บันทึกรายงานการประชุม

  
(นางวิภารัตน์ ทองธรรมชาติ)  
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

  
(นางสาวชินตา พุทธิยาสถาพร)  
นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขาอายุรกรรม)  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

  
(นายบุญลือ นวลจันทร์)  
สาธารณสุขอำเภอเมืองยะลา  
ประธาน คป.สอ.เมืองยะลา

ระเบียบวาระการประชุม  
คปสอ./CUP BOARD อำเภอเมือง  
ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุมร่วมประจักษ์ อาคาร ๗ ชั้น รพ.ยะลา

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

- ๑.๑..สสจ.ยะลา ลงนิเทศคป.สอ.รอบ ๒ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
- ๑.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ (คุณวิภารัตน์)

-สรุปการประชุม คปสอ.ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑ ได้ใส่ใน Website: [www.yrhyala.com/](http://www.yrhyala.com/)  
กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ โดยมีวาระติดตามดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๓

สืบเนื่องและติดตามความก้าวหน้าจากการประชุมครั้งที่แล้ว

- ๓.๑ ผลการตรวจคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการ EQC ( คุณราณี )
- ๓.๒ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือปราศเชื้อ ( คุณชมพูนุช )
- ๓.๓ แผนการทำบ่อเกรอะ รพ.สต ๖ แห่ง ( ผอ.รพ.สต.บุตี , บ้านบุตี, ยูเปีย, วังกระ,  
ตาเซะ และ รพ.สต.ลิคัล )
- ๓.๔ การสนับสนุนงบค่าจ้างพกล./ ลูกจ้างชั่วคราว ( วิภารัตน์ )
- ๓.๕ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ( คุณอาฟีฟะ )

ระเบียบวาระที่ ๔

แจ้งเพื่อทราบ / ข้อสั่งการ / ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน

๔.๑ กลุ่มงานพยาบาลชุมชน

ตำบล LTC ผู้สูงอายุ (คุณวิภารัตน์)

๔.๒ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

- ฝากครรภ์คุณภาพ / ANC High risk ( คุณกมลวรรณ )
- การควบคุมโรคเบาหวาน / ความดันโลหิตสูง ( คุณสมสกันธ์ )
- ควบคุมป้องกันโรค ( คุณนฤมล )

๔.๓ งาน IT ความถูกต้องของการวินิจฉัยโรค ( คุณเสาวคนธ์ )

๔.๔ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง

- ITA / PMQA ( คุณคันทวี )

๔.๕ สำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครยะลา

๔.๖ โรงเรียน ตชด.เฉลิมพระเกียรติฯ

๔.๗ หน่วยควบคุมโรคติดต่อฯ โดยแมลง

๔.๘ เรื่องจากคสม./รพ.สต.ต่าง ๆ

๔.๙ เรื่องของกลุ่มงาน/ฝ่ายโรงพยาบาล

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ.....